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โครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
ประจำเดือนกันยายน 

                                                                    วันที่ 8  กันายายน 2566  เวลา  08.30 น. 
                                                                    นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็น 
                                                                    ประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการ  
                                                                    กลุ่มสตรีแม่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามโครงการ 
                                                                    ประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน  ประจำปี 
                                                                    งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 12/2566  ประจำเดือน  
                                                                    กันยายน 2566 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูล 
                                                                    ข่าวสารของเทศบาลฯให้กับคณะกรรมการชุมชน  
                                                                    คณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้านได้รับทราบ และเป็นเวทีใน 
                                                                    การรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชนในแต่ละพ้ืนที่  
                                                                    รวมทั้งเป็นการชี้แจง ตอบข้อซักถาม ติดตามการดำเนินการ 
                                                                    ต่างๆ ตามภารกิจของเทศบาล ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่   
                                                                    เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
ประเด็นในการมีส่วนร่วม 

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับ เรื่องต่างๆ 
ดังนี้ 

1. แจ้งเก่ียวกับการต่อยอดด้านสาธารณะสุขจะมีการทำกล่องอัจฉริยะไปฝากไว้กับบ้านของผู้ป่วยติดเตียงโดย
ได้รับความยินยอมก่อนเพราะมีกล้องคอยเฝ้าสังเกตการณ์และปุ่มฉุกเฉินเพ่ือเรียกรถฉุกเฉินไปรับภายใน 15 นาที และ
ในปีงบประมาณหน้าจะมีการเน้นไปที่เรื่องสุขภาพชุมชน สุขภาพของผู้สูงอายุในเชิงลึกมากขึ้น มีรถออกตรวจสุขภาพ
เนื่องจากในเขตเทศบาลฯ มีผู้สูงอายุอยู่จำนวนมาก ซ่ึงจะมีประชุมกับผู้ที่เก่ียวข้องอีกทีและจะแจ้งรายละเอียดที่ ชัดเจน
ให้ทราบภายหลัง 

2. เรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุมชน อย่างเร็วท่ีสุดจะได้ภายใน 20 ก.ย. นี้ แต่อย่าลืมท่าน
ต้องทำรายงานประชุมประชาคมทุกเดือนอย่าเอาเรื่องเก่าซ้ำๆ แต่ละเดือนประชุมกันหารือชาวบ้านต้องกา รอะไรใน
ชุมชนของเราเพ่ือจะเก็บเป็นสถิติเอามาทำเป็นแผนงบประมาณประจำปี แนะนำเชิญ สท. ประจำเขตตัวเองมาร่วม
ประชุมปรึกษาหารือด้วยเพ่ือช่วยเสริม แนะนำในเรื่องที่ทาง สท. เชี่ยวชาญ 

3. เรื่องเทศบาลเคลื่อนในครั้งที่ได้มีการดำเนินการเสร็จไปแล้วนั้นก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ควา มร่วมมือ
เป็นอย่างดี 

4. เรื่องกลุ่มสตรีแม่บ้านตอนนี้ได้นำเรื่องเข้าสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเพ่ือหารือแล้ว ก็คงสัก
ระยะหนึ่งจะได้ทราบว่าจะได้ค่าตอบแทนแบบประธานชุมชนหรือไม่ 

5. การเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เป็นวันที่ 25 กันยายน 2566 
6. การจัดงานลอยกระทงจะใหญ่กว่าทุกปี เพราะโดยปกติทุกปีเรามีงบประมาณอยู่ 250,000 บาท 

ปีนี้ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้เงินส่วนตัวมาเป็นงบประมาณมาให้อีก 250,000 บาทเป็น 500,000 บาทช โดยต้น
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เดือนจะมีการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเก่ียวกับเรื่องการจัดกิจกรรมของปีนี้ อีกที ซ่ึงอาจมีการเชิญศิลปินนักร้องจาก
ค่ายแกรมม่ีหรือดารามาร่วมด้วยแต่ก็ขึ้นอยู่กับค่าตัวกับงบประมาณอีกที แต่หลักๆก็จะมีการประกวดหนูน้ อยลอย
กระทงและนางนพมาศ 

7. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนช็อปชิม ณ ถนนคนเดินต๊ัวเนาะ ตอนนี้ถนนคนเดินเราติดตลาดในอีสาน
ตอนล่าง ได้รางวัลจากถนนคนเดินของเรามากมาย เป็นตัวแทนของร้อยแก่นสารสินธุ์ ซ่ึงแสดงให้เห็นเราจัดระเบียบได้ดี
คือ ถูก สะอาด และมีคุณภาพ เก่ียวกับสินค้า OTOP ชุมชนก็อยากให้นำผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนเอาไปลงขาย ด้วย
ทางเรามีที่จัดไว้ให้อยู่ 
 

จำนวนของผู้มีส่วนร่วม 
 มีเข้าร่วมการประชุม จำนวน 120 คน  ประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล เ มืองบ้า นไผ่  
พนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  คณะกรรมการชุมชน  คณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้าน  คณะกรรมการเครือข่าย  กลุ่ม
เยาวชน  กลุ่มอาสาสมัคร  กลุ่มผู้สูงอายุ  คณะกรรมการกองทุนชุมชน  กลุ่มอาชีพต่างๆ องค์กรชุมชนย่อย  หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

ผลจากการมีส่วนร่วม 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของเทศบาล
ทีด่ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และที่ยังไม่ดำเนินการ จึงขอให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลไปพร้อมกัน  
 

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 
 จากการประชุม ฯ ครั้งที่ 12/2566  ได้มีข้อหารือเก่ียวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน ซ่ึงเทศบาลได้
ติดตามหนังสือยกเว้นระเบียบจากจังหวัดขอนแก่น คาดว่าน่าจำดเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุ มชน ได้
ภายใน กันยายน นี้ พร้อมทั้งจะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัดต่อไป 
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สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

วันศุกร์ท่ี  8  กันยายน  2566  เวลา 08.3๐ น. 
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

********************************************************************************** 

 เรื่องท่ีแจ้งให้ทราบ 
 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับ เรื่องที่ทาง

เทศบาลเมืองบ้านไผ่เราได้รับรางวัลชนะเลิศเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนกับรางวัลดีเด่นเก่ียวกับการ ใช้ Traffy 
Fondue อันดับที่ 1 และได้รางวัลชมเชยเก่ียวกับ Good Government และขอขอบคุณทุกภา คส่วนที่ไ ด้ มี
ส่วนร่วมกับความสำเร็จในครั้งนี้ 

- แจ้งเก่ียวกับการต่อยอดด้านสาธารณะสุขจะมีการทำกล่องอัจฉริยะไปฝากไว้กับบ้านของผู้ป่ วย ติด
เตียงโดยได้รับความยินยอมก่อนเพราะมีกล้องคอยเฝ้าสังเกตการณ์และปุ่มฉุกเฉินเพ่ือเรียกรถฉุก เฉิน ไปรั บ
ภายใน 15 นาที และในปีงบประมาณหน้าจะมีการเน้นไปที่เรื่องสุขภาพชุมชน สุขภาพของผู้สูงอายุในเชิงลึก
มากขึ้น มีรถออกตรวจสุขภาพเนื่องจากในเขตเทศบาลฯ มีผู้สูงอายุอยู่จำนวนมาก ซ่ึงจะมีประชุ มกับผู้ที่
เก่ียวข้องอีกทีและจะแจ้งรายละเอียดที่ชัดเจนให้ทราบภายหลัง 

- เรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุมชน อย่างเร็วท่ีสุดจะได้ภายใน 20 ก.ย. นี้ แต่อย่าลืมท่าน
ต้องทำรายงานประชุมประชาคมทุกเดือนอย่าเอาเรื่องเก่าซ้ำๆ แต่ละเดือนประชุมกันหารือชาวบ้านต้องการ
อะไรในชุมชนของเราเพ่ือจะเก็บเป็นสถิติเอามาทำเป็นแผนงบประมาณประจำปี แนะนำเชิญ สท. ประจำเขต
ตัวเองมาร่วมประชุมปรึกษาหารือด้วยเพ่ือช่วยเสริม แนะนำในเรื่องที่ทาง สท. เชี่ยวชาญ 

- เรื่องเทศบาลเคลื่อนในครั้งที่ได้มีการดำเนินการเสร็จไปแล้วนั้นก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ ควา ม
ร่วมมือเป็นอย่างดี 

- เรื่องกลุ่มสตรีแม่บ้านตอนนี้ได้นำเรื่องเข้าสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเพ่ือหารือแล้ว ก็คงสัก
ระยะหนึ่งจะได้ทราบว่าจะได้ค่าตอบแทนแบบประธานชุมชนหรือไม่ 

- การเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เป็นวันที่ 25 กันยายน 2566 
- การจัดงานลอยกระทงจะใหญ่กว่าทุกปี เพราะโดยปกติทุกปีเรามีงบประมาณอยู่ 250,000 บาท ปี

นี้ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้เงินส่วนตัวมาเป็นงบประมาณมาให้อีก 250,000 บาทเป็น 500,000 บาทช 
โดยต้นเดือนจะมีการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเก่ียวกับเรื่องการจัดกิจกรรมของปีนี้ อีกที ซ่ึงอาจมีการเชิญ
ศิลปินนักร้องจากค่ายแกรมม่ีหรือดารามาร่วมด้วยแต่ก็ขึ้นอยู่ กับค่าตัวกับงบประมาณอีกที แต่หลักๆก็จะมีการ
ประกวดหนูน้อยลอยกระทงและนางนพมาศ 

- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนช็อปชิม ณ ถนนคนเดินต๊ัวเนาะ ตอนนี้ถนนคนเดินเราติดตลา ดใน อีสาน
ตอนล่าง ได้รางวัลจากถนนคนเดินของเรามากมาย เป็นตัวแทนของร้อยแก่นสารสินธุ์ ซ่ึงแสดงให้เห็นเราจั ด
ระเบียบได้ดีคือ ถูก สะอาด และมีคุณภาพ เก่ียวกับสินค้า OTOP ชุมชนก็อยากให้นำผลิตภัณฑ์ของแต่ละ
ชุมชนเอาไปลงขายด้วยทางเรามีที่จัดไว้ให้อยู่  

  

ท่ีประชุม... รับทราบ 
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   เปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยท่ี 1 ประจำปี 2566 และการประกวดไมค์ทองคำถนน
คนเดินตั๊วเนาะ 

นางสาวสุภาภรณ์  คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมเก่ียวกับ  
1.การเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2566 จะมีหมวดครุภัณฑ์ที่ดินก่อสร้าง

ที่เราต้องดำเนินการในปี 66 ซ่ึงตอนนี้เราอยู่ระหว่างดำเนินการเนื่องจากว่าเรากำลังร อ งบประมา ณเ งิน
อุดหนุนจากส่วนกลางตอนนี้คาดว่าน่าจะอยู่ปลายเดือน ในส่วนของเราก็ได้กำหนดในวันประชุมก็คือวันที่ 25 
กันยายน 2566 

2.เร ื ่องถนนคนเดินที่ท ่านนายกก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว เกี่ยวกับรางวัล เมืองสุขภาพดี เมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ทุกคนในที่ประชุมก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้บริหารโดยการนำของท่านประเสริฐ ซ่ึงเราก็
ได้รางวัลเรียบร้อยแล้วตามที่พิธีกรได้ประชาสัมพันธ์ไป  

อีกอย่างในส่วนของถนนคนเดินของเราซ่ึงเราจะครบรอบในเดือน ธันวาคม 2566 จะได้มีการต่อ
ยอดจากกิจกรรมประกวดร้องเพลงจากโครงการเทศบาลเคลื่อนที่หานักร้องเสียงดีของแต่ละเขตมา ประกวด 
ไมค์ทองคำถนนคนเดินต๊ัวเนาะ ซ่ึงจะมีหลักเกณฑ์และใบสมัครตามมาอีกที ในระหว่างนี้ก็ขอให้แต่ละชุมชนไป
หานักร้องเสียงดีของชุมชนตนเองมา โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป และ รุ่นเยาวชน ซ่ึงคาดว่าจะ
เป็นวันช่วงปีใหม่ 

 

ท่ีประชุม... รับทราบ 
 

เรื่องการยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ สูงอายุ และการลงทะเบียนเพ่ือรับเงินเบ้ียความพิการ 
นางอัญชิสา  วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมเก่ียวกับ 
1.เรื่องการยืนยันสิทธ ิ์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก เกณฑ์

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ซ่ึงเป้นระเบียบใหม่ที่ พ่ึงป ร ะกาส ใน
พระราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 มีผลบังคับใช้เม่ือ 12 สิงหาคม 2566 เป็นต้นมา  
ซ่ึงในส่วนของระเบียบฉบับนี้นจะมีความแตกต่างจากระเบียบฉบับเดิมอยู่หลายประการด้วยกัน  

- เรื่องแรกเก่ียวกับ ในส่วนของข้อ 6 ก็คือคุณสมบัติของผู้ มีสิทธ์ิได้รับเงินเบี้ ยยั งชี พผู้สู งอายุก็ คือ
จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ก็คือ  

1.มีสัญชาติไทย  
2.มีที่อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.มีอายุ 60 ปีขึ้นไปแล้วได้ยืนยันสิทธ์ิขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นั้น  
4.เป็นผู้มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุ แห่งชาติ

ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด 
ซ่ึงในประเด็นข้อ 4 นี้จะมีปัญหาอยู่บ้างเนื่องจากว่าเดิมระเบียบเดิมของปี 52 กำหนดไว้ว่าผู้ที่ได้รับ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามข้อ 4 จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญหรือสวัสดิการอ่ืนใดจากส่วนราชการเป็นประจำ  



หน้า 5 จาก 8 
 

โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงในข้อ 4 แต่ปัญหาคือว่าในส่วนของข้อ 4 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติยัง
ไม่ได้ดำเนินการกำหนดคำนิยามของคำว่าผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่กันยังชีพ คือยังไม่มีกำหนดว่า
ต้องมีคุณสมบัติประมาณไหนมี รายได้เท่าไหร่ เป็นต้น 

ฉะนั้นในส่วนนี้ ระหว่างที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติยังไม่ได้กำหนดคุณสมบัติ คุณสมบัติข้อ 4 
เราจะยังใช้ของระเบียบปี 52 ไปก่อนไปจนกว่าคณะกรรมการเขาจะประกาศมาใหม่ 

- ในส่วนของประเด็นข้อ 7 บุคคลใดที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้ยืนยันสิทธ์ิรับเบี้ยผู้สูงอายุโ ดยไ ม่
ต้องลงทะเบียน ซ่ึงเดิมปกติจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุจะเดินทางมากองสวัสดิการสังคมเพ่ือมาลงทะเบียนรับเ งินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

แต่หลังจากนี้เริ่มต้ังแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป เราจะมีการเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่จากแบบฟอร์มเดิม
คือแบบลงทะเบียนเพ่ือรับเงินเดือนที่ผู้สูงอายุแต่ว่าในเดือนกันยายนเป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นแบบยืนยั นสิทธิ์รับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ซ่ึงนอกจากจะเปลี่ยนเปลี่ยนในตัวหัวข้อมันแล้วก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยในส่วนของ เอกสารที่จะ
เปลี่ยนแปลงไป แต่ว่าในส่วนเอกสารที่แนบประกอบก็จะประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียน
บ้าน และสำเนาบัญชีธนาคารยังเหมือนเดิม 

แต่ระเบียบฉบับนี ้นอกจากจะเปลี ่ยนในส่วนของแบบฟอร์มหร ือว่าอะไรต่าง  ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้องแล้ว 
ระเบียบตัวนี้ยังมีข้อดีอยู่ เพราะว่าในส่วนของข้อ 9ได้กำหนดไว้ว่าเนื่องจากว่าของเดิมการรั บเ งิน ก็ยั งชี พ
ผู้สูงอายุของเราอยู่ในอัตราขั้นบันไดคือ ช่วงอายุระหว่าง 60-69 ปีได้รับ 600 70-79 ได้รับ 700 80-89 
ได้รับ 800 แล้วก็ 90 ปีขึ้นไปได้รับ 1,000 บาท ในก่อนหน้านี้ก็จะมีผู้สูงอายุ อายุครบ 70 ปีในระหว่าง
ปีงบประมาณเขาก็จะมาถามว่า 70 ปีแล้วทำไมไม่ได้ 700 ซ่ึงตามระเบียบเดิมถ้าใครอายุครบ 70 80 90 ใน
ระหว่างปีงบประมาณ จะได้รับการเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณถัดไป 

แต่ว่าในระเบียบใหม่นี้มีเปลี่ยนแปลงไปคือหลังจากที่ผู้สูงอายุครบ 70 ปีในเดือนใดแล้ว เดือนถัดไปก็
จะได้รับเงินในอัตราใหม่เลยทันทีไม่ต้องรอถึงปีงบประมาณใหม่แล้ว  

2. การลงทะเบียนเพ่ือรับเงินเบี้ยความพิการก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังประธานชุมชนและประธาน
พัฒนาสตรีทุกชุมชนว่า สำหรับคนพิการที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับบัตรประจำตัวคนพิการใหม่หรือย้ายภู มิลำเนา
จากท้องถิ่นอ่ืนมา หากท่านทราบให้แนะนำมายื่นคำขอเพ่ือลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการได้ที่กองสวัส ดิการ
สังคม เพราะในส่วนของเบี้ยความพิการถ้ามีการย้ายจะต้องมีการมาลงทะเบียนใหม่ทันทีและจะได้มีสิทธิ์ ได้รับ
เงินจากที่ใหม่ในเดือนถัดไปได้ทันทีเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องไม่ขาดช่วง 

 

ท่ีประชุม... รับทราบ 
 

โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี ประจำปี 2566 
นางอัญชิสา  วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้แจ้งในที่ประชุมเก่ียวกับเรื่อง โครงการ

เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 ซ่ึงก่อนอ่ืนก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของประธานชุมชนเขต 1 เขต 2 แล้วก็
เขต 3 จุดที่จัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่เคลื่อนที่ที่โรงเรียนบ้านเก้ิงด้วย เพราะว่าถือว่าการจัดกิจกรรมทั้ง 3 
ครั้งที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับชุมชนเป็ นอย่าง ดี 
ซ่ึงถือว่าปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากเลย 
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ในครั้งที่ 4 ที่จะถึงนี้ ในตอนแรกเราก็จะมีการจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ อีกครั้งหนึ่งใน วันที่ 14 
กันยายน ณ วัดโพธิ์ชัย ซ่ึงเจ้าภาพร่วมที่จะจัดกิจกรรมกับเทศบาล ในครั้งนี้ก็คือ 6 ชุมชนที่เหลือคือ แสงทอง
ประชาสรรค์ มิตรภาพซอย 4 บ้านไผ่เก่า บ้านไผ่พัฒนา และกกแดง แต่ทางท่านนายฯ ได้ขอเลื่อนออก เป็น
สัปดาห์ถัดไปคือวันที่ 21 กันยายน 

ในส่วนของการจัดกิจกรรมเดิมตอนแรกเราขอเปลี่ยนเป็นวัดโพธิ์ชัย ณ ตอนนี้ก็ยังเป็นวัดโพธิ์ ชัยอยู่  
เด๋ียวใกล้ๆการจัดงาน เราค่อยมาหารือกันอีกครั้งหนึ่งว่าในส่วนของกิจกรรมและก็การดำเนินงานใครจ ะจั ด
อะไรยังไงบ้าง แต่ทีนี้ขอประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนชุมชนที่ชุมชนอ่ืนๆ ในเขต 1 เขต 2 เขต 3 ที่จัดกิจกรรมไป
แล้ว ว่าหากท่านประสงค์จะไปร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนกับเทศบาลเคลื่อนที่ครั้งที่ 4 ท่านสามารถแจ้งความ
ประสงค์ได้ที่น้องส้มเลย เพราะว่าน้องส้มจะได้จัดสถานที่ไว้บริการ 

ซ่ึงในส่วนของการจัดกิจกรรมล่าสุดเม่ือก้ีมีเสียงกระซิบมาว่าในส่วนของโรงเรียนบ้านเก้ิ งที่ มีกา รนำ
ผลผลิตทางการเกษตรมาขาย จะมีเจ้าหน้าที่บางส่วนว่า ผลผลิตทางการเกษตรที่ที่ประชาชนที่ชา วบ้านปลูก
เองโดยที่ไม่มีการนำมาจากตลาดมาขายเป็นผลผลิตที่น่าสนใจ ซ่ึงส่วนมากก็จะปลอดสารพิษหรือว่าอาจจ ะใช้
สารเคมีน้อยอะไรประมาณนี้ซ่ึงถ้า เวลามีเวทีการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชนหรือว่ามีการประชุม
ใดๆ หากท่านใดมีผลผลิตทางการเกษตรกรก็จะจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้ เพราะว่าถือว่าเป็นผลผลิตก็ช่วยอุดหนุน
กันและกัน และก็ในส่วนของผู้บริโภคก็จะได้บริโภคของทีดี่ 

 

ท่ีประชุม... รับทราบ 
 

การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับเทศบาล 
นางอัญชิสา  วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้แจ้งในที่ประชุมเก่ียวกับเรื่องนี้ว่า ก่อน

หน้านี้ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ออกระเบียบเทศบาลเมืองบ้านไผ่ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนา 2566 ซ่ึงใน
ระเบียบฉบับนี้ได้กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการพัฒนาสตรีมี 2 ระดับ คือ ระดับชุมชนและระดับเทศบาล  

ในส่วนของระดับชุมชน ทางแต่ละชุมชนก็ได้มีการประชุมเพ่ือเสนอชื่อ และได้มีการแต่งต้ังมา เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

ต่อมาในส่วนของระดับเทศบาลนั ้น จะมาจากการเสนอชื ่อและคัดเลือกกันเองของประธานของ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับชุมชนทั้ง 39 ชุมชน โดยมีตำแหน่ง ประธาน 1 คน รองประธาน 2 คน 
เลขานุการฯ 1 คน และเหรัญญิก 1 คน ส่วนที่เหลือ 34 คน จะถือเป็นกรรมการทั้งหมดโดยไ ม่ ต้อง มีการ
คัดเลือก 

  
ในส่วนต่อไปจะเป็นเสนอชื่อและโหวตคัดเลือกแต่ละตำแหน่งโดยเริ่มจาก  
1.ตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับเทศบาล ซ่ึงเราก็จะให้เป็นสิทธ์ิของคณะกรรมการ

พัฒนาสตรีที่อยู่ ณ ที่แห่งนี้ท่านสามารถยกมือเสนอบุคคลที่ท่านมีความประสงค์ที่ อยา กให้ เป็นปร ะธาน
คณะกรรมการพัฒนาสตรี ซ่ึงลักษณะก็คล้ายๆ กับประธานเครือข่ายคณะกรรมการชุมชน โดยมีผู้ถูกเสนอชื่อ
เพียงผู้เดียวและได้รับการลงเป็นมติเอกฉันท์คือ “อาจารย์มลิวรรณ  สารบรรณ”  

2.ตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับเทศบาล มีผู้ถูกเสนอชื่อ 2 คน และได้รับการ
ลงเป็นมติเอกฉันท์ คือ “นางสาวยุวรินทร์  ธรรมรัตนาสิทธ์ิ” และ “นางทองล้วน  วงษ์คำ” 
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3.ตำแหน่งเหรัญญิก มีผู้ถูกเสนอชื่อเพียงผู้เดียวและได้รับการลงเป็นมติเอกฉันท์จากคือ  

“นางณิณา มาลาสาย” 
4.ตำแหน่งเลขานุการฯ มีผู้ถูกเสนอชื่อเพียงผู้เดียวและได้รับการลงเป็นมติเอกฉันท์จากคือ  

“นางพิสมัย กันยุวา” 
  และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับชุมชนที่เหลืออีก 34 คน จะถือเป็นกรรมการพัฒนาสตรี
ระดับเทศบาลโดยตำแหน่งไม่ต้องมีการคัดเลือกอีก 

     

ท่ีประชุม... รับทราบ 
 

 เรื่องอ่ืน ๆ  
- นางอัญชิสา  วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้แจ้งต่อประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน

เก่ียวกับการที่เดือนกันยายนถือว่าเป็นเดือนที่สิ้นปีงบประมาณแล้ว ฉะนั้นขอฝากไปยังประธานชุมชนทุกชุมชนสำหรับ
การจัดทำรายงานการประชุมประจำเดือนของท่านขอให้ท่านการประชุมประจำเดือนกันยายน 66 ด้วยและขอให้ท่าน
นำส่งเทศบาลทีก่องสวัสดิการสังคมไม่เกินวันที่ 15 กันยายนนี้ เพราะว่าทางกองสวัสดิการก็จะได้เตรียมพร้ อมในการ
จัดพิมพ์รายชื่อรอในส่วนของหนังสือสั่งการจากจังหวัดมาด้วย ถ้าหนังสือสั่งการจากจังหวัดมาประกอบกับข้อ มูล เรา
ครบเราก็จะรีบดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ท่านเลยทันที 

และฝากไปยังชุมชนอ่ืนที่ยังไม่ส่งเดือนที่ผ่านมาท่านยังมีโอกาสอยู่ เพราะว่าถ้าเริ่มปีงบประมา ณใหม่
ท่านจะไม่มีโอกาสแล้ว ในส่วนนี้ก็เร่งรีบด้วยไม่เกินวันที่ 15 กันยายนนี้เช่นกัน เพราะว่าหากเดือนไหนท่านไม่มีรายงาน
การประชุมท่านก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในเดือนนั้นๆได้ ฉะนั้นท่านสามารถเช็คกับกองสวัสดิการสังคมได้ว่าท่านขาดส่ง
เดือนไหนบ้าง ในส่วนนี้ก็ฝากทุกชุมชนด้วยน 
 
ท่ีประชุม... รับทราบ 
 
 

                                                                            (นางวรินทร  สุทธิประภา) 
                                                                           นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

                                                               ผู้สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
                                                                                      เดือนกันยายน  2566 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 8 จาก 8 
 

ภาพถ่ายการดำเนินงานโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
วันศุกร์ท่ี  8  กันยายน  2566  เวลา 08.30 น. 
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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